



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๓๒๕๒

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/๑๓๓๓๔

ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานงบประมาณและคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายค.อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววลินดา จังโกฏี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภรณ์สิริย์ จันทร์สิทธิ์)

อำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอเทพสถิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โปรดสั่งการ.....

(นายมนตรี สติระนามวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นางกรรณิ์ เชตจันทร์

นางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรพรสวรรค์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"

๒.๒ จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำคำของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดประกอบ
เช่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารบันทึกการส่งมอบ
การถ่ายโอนภารกิจ สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับเตรียมเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ SOLA)

๓. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณ
ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุนรายการใหม่

๔. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้พิจารณาดำเนินการตามแบบ
บัญญัติราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง แบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบัญชีนวัตกรรมไทย หรือแบบมาตรฐาน
ของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ

จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงบประมาณและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

- เว็ชชานาชาเมืองเทพสถิต
 - เพื่อส่งปัดพิจารณา
 - จำนวนแล้วการเตรียมความพร้อมด้าน
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เห็นควรแจ้ง สปท ทุกแห่งทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอำเภอ


(นางสาวศรัณย์ สิริชัย จันทร์สิทธิ์)
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน
นายอำเภอเทพสถิต

เลข ดำเนินการต่อไป
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- 8 พ.ย. 2566 กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

(นางสาวปทุมวดี นกรพรรณี) ^{กำนัดแม่น้ำชี สดุดิพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ถ้ำคำพระธาตุชัยภูมิ}
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เติ่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบุรีรัมย์
08 พ.ย. 2566

๒. แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการดังนี้

๒.๑ จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ข้อมูลจำนวน
สุนัขและแมว รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุน เป็นต้น พร้อมกับการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมสำหรับใช้ประกอบ
การคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๒ จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำค่าของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนงาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดประกอบ
เช่น แบบรูปรายการ ประมาณการราคางานก่อสร้าง เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารบันทึกการส่งมอบ
การถ่ายโอนภารกิจ สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับเตรียมเสนอค่าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ SOLA)

๓. แจงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามรายการงบประมาณ
ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หรือเป็นรายการที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณากำหนดเป็นงบเงินอุดหนุนรายการใหม่

๔. แจงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เป็นแนวทางในการจัดทำค่าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้พิจารณาดำเนินการ
ตามแบบบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง แบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบัญชีนวัตกรรมไทย
หรือแบบมาตรฐานของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นไปตาม
มาตรฐานของทางราชการ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐันท์ ตีบเต็ม โทร. ๐๘ ๒๖๕๔ ๔๔๕๑

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ ที่	การจัดบริการสาธารณะ / เงินอุดหนุน / รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดสรรให้ เป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงต้นขาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ในสังกัด อบต. และโรงเรียนที่เข้าในพื้นที่ อบต. ในอัตราชื้อละ 7.51 บาท โดยจำแนกกิจกรรมให้โรงเรียนตามสังกัด ดังนี้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศพ.) จำนวน 260 วัน สังกัด อบต. จำนวน 260 วัน สังกัดกรมการศึกษาเอกชนโรงเรียน (กศน.) จำนวน 280 วัน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ทส.) จำนวน 280 วัน สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม (โรงเรียนประจำ) จำนวน 280 วัน	
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	จัดสรรให้ อบต. ซึ่งเข้าร่วมโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจมีโอกาสรอด ออกจากโรงเรียนหรือถูกค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เด็ก ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและสามารถเข้าในระบบการศึกษาของรัฐ โดยจัดสรรเป็นค่าวัสดุ การศึกษา และพัฒนาบุคลากรครูสอนพิเศษด้อยโอกาส	
8	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	จัดสรรให้ อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด อบต. ที่ประสบปัญหาและขาด อย่างรุนแรงและไม่มีมาตรฐาน นักเรียนในเขตกลุ่มและใหญ่ทุกที่จะได้รับการพัฒนา ความคิด จิตสำนึก และทัศนคติที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข และมีวัฒนธรรมอันดี	
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท่องเที่ยววิถีการย่ำง	จัดสรรให้ อบต. แห่งละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น ธาราบุรณสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก เด็กและเยาวชน หนังสือสื่อสารคดี เป็นต้น จำนวน 15,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกการกักการอ่าน เช่น กิจกรรมการรวม การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน เป็นต้น จำนวน 5,000 บาท	ปี กศน ครรที่ ๒25๐5 เมื่อวันที่ 1๐ ก ๕๖
10	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดสรรให้โรงเรียน และ สกค. ในสังกัด อบต. ในพื้นที่ทุรกันดาร ในการจัด ประกาศนียบัตรชั้นกลางวิชาการของครู และนักเรียนที่มีความสามารถในด้านทักษะ วิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้พัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับ โอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่ควบคู่ไปกับการ และสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปี กศน ครรที่ ๒25๐5 เมื่อวันที่ 1๐ ก ๕๖
11	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การจัดการศึกษาศึกษาพิเศษ	จัดสรรประมาณเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาในสังกัด อบต. ที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	ปี กศน ครรที่ ๒25๐5 เมื่อวันที่ ๓ ก ๕๖
12	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	จัดสรรให้ อบต. แห่งละ 200,000 บาท (ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 100,000 บาท)	ปี กศน ครรที่ ๒25๐5 เมื่อวันที่ 1๐ ก ๕๖
13	เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ ของความเป็นชาติ	จัดสรรให้ อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดหา สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ในวงเงินชื้อละ 10,000 บาท	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 8 รายการ		
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จัดสรรให้ อบต. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อแก้ปัญหา ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด อบต. อันเนื่องมาจากอัตราการขยายจำนวนเด็กหรือ ความทรุดโทรมของอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมานาน	
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดสรรให้ อบต. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยอาคารด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย	
3	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างห้วยน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบต. ดำเนินการก่อสร้างห้วยน้ำในโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีนักเรียน มีทักษะในการพึ่งพิงน้ำและการใช้น้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก โดยวิทยาศาสตร์จากห้วยน้ำ	ปี กศน ครรที่ ๒25๐5 เมื่อวันที่ 1๐ ก ๕๖

รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนแนวทางการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความทันสมัย

ลำดับที่	การจัดบริการสาธารณะ / เงินอุดหนุน / รายการเงินอุดหนุน	ลักษณะที่นำไปขอรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 14 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8 รายการ		
1	เงินอุดหนุนการบริหารอนามัย	จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารอนามัยของ อบต. ที่ได้รับถ่ายทอด	งบฯ อบต. คัดไป งบฯ โอนงบฯ งบฯ
2	เงินอุดหนุนการส่งเสริมสุขภาพ	จัดสรรให้ อบต. เพื่อนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบขั้นบันได ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในขั้นข้อปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - ชาวอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท - ชาวอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท - ชาวอายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท - อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท	
3	เงินอุดหนุนการส่งเสริมสุขภาพ	จัดสรรให้ อบต. เพื่อจ่ายให้คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ แบบขั้นบันได ดังนี้ - อายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท จำนวน 89,173 คน - อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป คนละ 800 บาท จำนวน 1,760,789 คน	
4	เงินอุดหนุนการส่งเสริมสุขภาพ	จัดสรรให้ อบต. เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตรา คนละ 500 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตัวเองได้ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ อบต.	
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์กิจกรรมและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ขาลงพัก)	จัดสรรให้ อบต. เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานศูนย์กิจกรรมและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1 ค่าเช่ารถพยาบาล จำนวน 3,000 บาท/เดือน/ศูนย์ 2 ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000 บาท/เดือน/ศูนย์ 3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 25 บาท/คน 4 ค่าชุดตรวจ จำนวน 12 บาท/คน 5 ค่าตอบแทนวิทยากรและฝึกอบรม ชั่วโมงละ 600 บาท เฉพาะบุคลากรภาครัฐ 6 ค่าอาหาร (กฎที่เลี้ยง) จำนวน 100 บาท/คน/วัน 7 ค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่บริการฟื้นฟูทางสังคม จำนวน 13,000 บาท/คน 8 ค่าติดตาม จำนวน 400 บาท/คน	งบฯ อบต. ครึ่งปี ๒/๒๖๖ งบฯ ครึ่งปี 1-๓ ก. ๖๖
6	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการรื้อถอนบ้านพักบริเวณชุมชนแออัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย	จัดสรรให้ อบต. เป็นค่าใช้จ่ายประกอบงบรวม แห่งละ 11,800 บาท โดยมีผู้เป็นเจ้าของบ้านเข้าร่วมโครงการ 20 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน จำนวน 4,800 บาท 2 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน จำนวน 2,800 บาท 3 ค่าวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 60 บาท/คน จำนวน 1,200 บาท 4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แห่งละ 3,000 บาท	งบฯ อบต. ครึ่งปี ๒/๒๖๖ งบฯ ครึ่งปี 1-๓ ก. ๖๖
7	เงินอุดหนุนศูนย์บริการทางสังคม	จัดสรรให้ อบต. ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้บริการทางสังคมจากกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทน (ค่าจ้างบุคลากรหรือบุคลากรชั่วคราวที่ถ่ายทอด)	งบฯ อบต. งบฯ โอน
8	เงินอุดหนุนสถานส่งเสริมสุขภาพคนชรา	จัดสรรให้ อบต. ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทน (ค่าจ้างบุคลากรหรือบุคลากรชั่วคราวที่ถ่ายทอด)	งบฯ อบต. ครึ่งปี ๒/๒๖๖ งบฯ ครึ่งปี 1-๓ ก. ๖๖
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 รายการ		
1	เงินอุดหนุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	จัดสรรให้ อบต. เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ อบต. ที่มีกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างรุนแรง	
2	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	จัดสรรให้ อบต. สำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อยกระดับ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่ และเป็นกำลังเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	งบฯ อบต. ครึ่งปี ๒/๒๖๖ งบฯ ครึ่งปี 1-๓ ก. ๖๖

№	Наименование мероприятия / мероприятия	Содержание мероприятия
1	Инициация проекта	Определение целей, задач и результатов проекта. Разработка плана работ.
2	Анализ исходных данных	Сбор и анализ информации о текущем состоянии объекта, выявление проблем и потребностей.
3	Разработка проектной документации	Разработка проектной документации, включая техническое задание, проектную спецификацию и смету.
4	Организация работ	Организация работ, включая подбор персонала, закупку материалов и оборудования.
5	Выполнение работ	Выполнение работ по проекту в соответствии с проектной документацией.
6	Контроль качества	Контроль качества выполнения работ, включая проведение проверок и испытаний.
7	Завершение работ	Завершение работ, включая сдачу объекта и оформление документации.
8	Оценка результатов	Оценка результатов проекта, включая анализ достигнутых целей и выявление проблем.
9	Заключение	Заключение проекта, включая подписание акта сдачи-приемки.
10	Итого	Итого

Содержание мероприятий по проекту

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ลำดับ ร.	การจัดบริการสาธารณะ / เงินอุดหนุน / รายการงบเงินอุดหนุน	ลักษณะทั่วไปของรายการงบประมาณ	หมายเหตุ
	การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 รายการ		
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรให้ อบต. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไปไว้ เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับค่าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวนตามขนาดพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้ ขนาดเล็ก (พื้นที่ป่า 1 - 49,999 ไร่) และ 10,700 บาท ขนาดกลาง (พื้นที่ป่า 50,000 - 100,000 ไร่) และ 37,400 บาท ขนาดใหญ่ (พื้นที่ป่ามากกว่า 100,000 ไร่) และ 56,100 บาท	
2	เงินอุดหนุนสำหรับการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์	จัดสรรให้ อบต. เพื่อใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยคำนวณจากพื้นที่ชุ่มน้ำ และ 1,500 บาท	ม.ค.ก.ม. ค.ส. 5255 ฉบับที่ 5 ก.บ. 61
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 รายการ		
1	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	จัดสรรให้ อบต. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย โดยดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 รายการ		
	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13 รายการ		
1	เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำโอเนี่ยนสถานีสวนน้ำควีนไฟฟ้า	จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสำหรับสถานีสูบน้ำควีนไฟฟ้าที่ได้รับโอนจากกรมชลประทาน	
2	เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าจ้างลูกจ้างประจำสนามกีฬา)	จัดสรรเป็นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างประจำสนามกีฬาที่ได้รับโอน ดังนี้ - ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างสนามกีฬา (วุฒิ ป.ตรี) ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท - ค่าประกันสังคมและ 5 ขอมูลค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างสนามกีฬา (วุฒิ ป.ตรี) ในอัตราเดือนละ 750 บาท	และ อบต. ส.ส. 5255 ฉบับที่ 5 ก.บ. 61
3	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	จัดสรรเป็นค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าตอบแทนชั่วคราว เป็นวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กคจ.) สำหรับพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด อบต.	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)	จัดสรรเป็นค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อบต. ตามหลักเกณฑ์และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าค่าเรียนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
5	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	จัดสรรเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานครูผู้มีสิทธิของโรงเรียนในสังกัด อบต. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
6	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	จัดสรรเป็นค่าบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จยกย่อง เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพรับบำนาญ ของครู ครูเก่าโอน ครูผู้ดูแลเด็ก ฝึกเขียนอนุบาล ลาออก หรือให้ออก รวมถึงเงินบำเหน็จปกติ เงินบำเหน็จรายเดือน และเงินบำเหน็จยกย่องของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรงโรงเรียน	
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าตอบแทนชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าตอบแทนชั่วคราว และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ฝึกหัด) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้สังกัด อบต.	
	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ฝึกหัด) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด อบต. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

การประเมินการดำเนินงานตามแผน 2566

ปีงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...
2566	โครงการ...

นางสาว...
 นาย...

ประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	ข้อสังเกต
๑	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	<p>๑. ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน ควรกำหนดมาตรฐานราคากลางต่อตารางเมตรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน และระบบท่อระบายน้ำ ควรออกแบบระบบท่อระบายน้ำให้ต่ำกว่าพื้นผิวถนน และที่พักอาศัยของประชาชน รวมถึงฝาท่อระบายน้ำควรออกแบบให้เป็นระนาบเดียวกันกับพื้นผิวถนน ซึ่งการก่อสร้างถนนในปัจจุบันมีระดับความสูงมากกว่าที่ที่ก่อกำของประชาชน หากวางท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นอาคารบ้านเรือนจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p> <p>๓. การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นผิวการจราจรควรให้ความสำคัญในการกำหนดความหนาของพื้นผิวมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๐๕ เมตร เนื่องจากหากกำหนดความหนาน้อยเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง พื้นผิวชำรุดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม</p> <p>๔. การก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ำให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๖๐ เมตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ำเพียง ๐.๔๐ เมตร อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการอุดตันได้ง่ายซึ่งจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการบริหารจัดการน้ำหากมีการขยายผังเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ควรฝังท่อระบายน้ำให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งผลให้พื้นผิวถนนชำรุดได้</p>
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ควรพิจารณาตามมาตรฐานราคากลางของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	อาคารเรียน รูปแบบและขนาดต่าง ๆ ให้พิจารณาแบบราคาตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้างเป็นลำดับแรกก่อน โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยและบริบทของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน เว้นแต่มีความจำเป็น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
๔	เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำหนดรูปแบบการก่อสร้างสระว่ายน้ำโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสากลหรือแบบมาตรฐานของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
๕	ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	ค่าก่อสร้างสนามกีฬา รูปแบบและขนาดต่าง ๆ โดยควรเป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา

/๖ เงินอุดหนุน

